

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI VNN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 06/2018/CV-VNN

V/v Giải trình và CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018



Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX.

Ngày 11 tháng 4 năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại VNN nhận được công văn số: 488/SGDHN-QLNY ngày 04/4/2018 về việc giải trình và công bố thông tin. Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN giải trình như sau:

Trong Báo cáo tài chính kiểm toán tài chính công ty mẹ năm 2017 số 032301/2018/BCKT-IFC và báo cáo Tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2017 số 032302/2018/BCKT-IFC do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế phát hành cho Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại VNN có ý kiến từ chối của kiểm toán viên về khoản đầu tư góp vốn vào Trường Đại học dân lập Đông Đô, Công ty TNHH đào tạo Quốc tế Đông Đô và khoản tạm ứng của Ông Vương Bá Lân để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cơ khí chính xác ở Hải Dương. Công ty chúng tôi xin giải trình như sau :

Trường Đại học dân lập Đông Đô hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nên có đặc thù riêng, việc tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính tại Trường chưa kịp theo tiến độ kiểm toán báo cáo của Công ty.

Về khoản đầu tư vốn vào công ty TNHH đào tạo Quốc tế Đông Đô đang trong quá trình làm đề án xuất khẩu lao động, bên cạnh đó bộ máy công ty chưa đi vào hoạt động nên chưa có phát sinh.

Về khoản tạm ứng của Ông Vương Bá Lân do dự án đang trong quá trình xin cấp phép, sửa lại quy mô dự án nên tiến độ chậm dẫn đến quá trình cung cấp chưa được hoàn chỉnh.

Do vậy tại thời điểm lập Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất của Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính kiểm toán của Trường Đại học Đông Đô, Công ty TNHH đào tạo Quốc tế Đông Đô và hồ sơ chứng từ khoản tạm ứng của Ông Vương Bá Lân. Ngay khi thu thập được báo cáo của các khoản trên, Công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng bổ sung thông tin tới quý Sở và các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn/

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Khắc Hùng